

**BẢNG TỔNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM**  
**(cấp cơ sở - năm 2020)**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Tên sáng kiến</b>	<b>Nội dung cơ bản</b>	<b>Áp dụng sáng kiến</b>
1	Nguyễn Đình Tuấn Lê	<i>Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực từ năm 2005 đến năm 2015.</i>	Sáng kiến là hệ thống chủ trương, quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với công tác phát triển nguồn nhân lực. Đánh giá được những thành tựu và hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản của thành tựu và hạn chế của Đảng bộ trong lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực; từ đó đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu có thể vận dụng trong điều kiện hiện nay của Nhà trường.	Sáng kiến được áp dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và hiện thực hóa chiến lược phát triển của Nhà trường, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Xây dựng và phát triển được đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về cơ cấu, thành phần và nâng cao về chất lượng. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và đào tạo nguồn nhân lực tài nguyên, môi trường chất lượng cao cho xã hội.</li><li>- Đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, có phẩm chất</li></ul>

				đạo đức tốt, năng động, sáng tạo và có các kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm tốt... Sản phẩm đào tạo của Nhà trường đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành tài nguyên, môi trường cũng như của xã hội và đất nước.
2	Vũ Thị Mạc Dung	Đề xuất giải pháp tổ chức giảng dạy chuyên đề Đảng lãnh đạo phát triển bền vững cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội	<i>Đề xuất giải pháp tổ chức giảng dạy chuyên đề Đảng lãnh đạo phát triển bền vững cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội</i> , nhằm trang bị kiến thức cơ bản về sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển bền vững đất nước cho sinh viên trong toàn trường.	Sinh viên có nhận thức đúng đắn những quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển bền vững; vận dụng, quán triệt trong nghiên cứu, học tập chuyên ngành và thực tiễn sau khi ra trường làm việc có hiệu quả hơn, góp phần đưa đất nước phát triển theo hướng bền vững.
3	Trần Lê Thu	Chỉnh sửa Chương trình đào tạo và Bộ đề cương chi tiết cho ngành đào tạo Luật trình độ đại học khóa ĐH9	Chỉnh sửa Chương trình đào tạo và toàn bộ đề cương chi tiết các học phần cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành phục vụ đào tạo cử nhân Luật trình độ đại học khóa ĐH9 bắt đầu học từ năm 2019 trở đi.	Đây là Chương trình đào tạo và Bộ đề cương chi tiết lần đầu tiên được chỉnh sửa từ sau khi biên soạn giảng dạy cho sinh viên theo học ngành Luật khóa ĐH8 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sáng kiến đã chỉnh sửa lại theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho thống nhất trong toàn trường và chỉnh sửa lại toàn bộ các đề cương chi tiết học phần theo hướng đảm bảo mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm; phương thức đánh giá đề cương chi tiết cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp

				ứng mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành luật.
4	Ths. Hoàng Thị Ngọc Minh	Đề xuất giảng dạy chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường” cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội	Sáng kiến nghiên cứu, phân tích nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và vận dụng các quan điểm của Người để đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay.	Thông qua việc tổ chức giảng dạy chuyên đề, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn di sản tư tưởng của Người và giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm trên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

**Người lập bảng**



**Nguyễn Thị Nga**

**Trưởng đơn vị**



**Nguyễn Thị Luyện**